
สรุปข่าวประจ าวันที ่21-23 ธันวาคม 2567 
สื่อสิ่งพมิพ ์

- เฉลิมชัยมอบของขวัญปใีหม ่(มติชน 23 ธ.ค. 2567 หน้า 2) 
- สัมภาษณ์พิเศษ: 'ศักดา วิเชียรศิลป'์ ชี้ 'น้้าท่วมใหญ'่ สะท้อน 'วิกฤติป่าไม้' (สยามรฐั 23 ธ.ค. 2567 หนา้ 1) 
- สกู๊ปพิเศษ: 'รมว.นฤมล'เร่งผลักดันข้อเสนอ กรอบนโยบายระดับชาติสินคา้ปลอดจากการตัดไม ้(แนวหน้า 

21 ธ.ค. 2567 หน้า 8) 
- คอลัมน์ เลียบค่ายกองทพั (เดลินิวส์ 7 ธ.ค. 2567 หน้า 7) 

สื่อออนไลน ์

- กรมสมเด็จพระเทพ ฯ เสด็จพระราชด้าเนินทรงติดตามผลการด้าเนินงาน โครงการ OUR Khung 
BangKachao (บ้านเมือง 20 ธ.ค.2567) 
https://www.banmuang.co.th/news/economy/410779  

- ชาวนครศรีฯปลื้ม! กระทรวง ทส. มอบสมุดประจ้าตัวที่ดินท้ากินน้าร่อง 3 อ้าเภอ กว่า 1,972 ราย 
(บ้านเมือง 21 ธ.ค.2567) https://www.banmuang.co.th/news/region/410833  

- กรมป่าไม้ด้าเนนิการอนรุักษ์ดนิและน้้าในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ลุ่มน้้าชั้นที่ ๑ และ ๒ เพือ่การอยู่อาศัยท้า
กินอย่างยั่งยืน (ผู้จัดการออนไลน ์20 ธ.ค.2567) 
https://mgronline.com/onlinesection/detail/9670000122171  

- กอ.รมน.จังหวดั ส.ท. ร่วมลาดตระเวนเพื่อป้องกันการบกุรกุป่าไม ้และทรพัยากรธรรมชาต ิ 
(สยามรัฐ 20 ธ.ค.2567) https://siamrath.co.th/n/588960  

- เครือซีพี ผนึกภาครฐั-ชุมชน เดินหน้าโครงการ“ป่าปลอดเผา” ส่งมอบปุ๋ยจากใบไม้แห้งแก้ปัญหาเผาป่า  
มุ่งก้าวข้ามวิกฤตฝุ่น PM 2.5 สู่การพฒันาทีย่ั่งยืน  
(มติชน 20 ธ.ค.2567) https://www.matichon.co.th/publicize/news_4964249  

- #Saveสะเอียบ #Saveป่าสักทอง 35ปี ต้านเขื่อนแก่งเสือเต้น ‘ถ้าจะรื้อฟื้น ต้องฝ่าด่านอีกเยอะ 
(มติชน 20 ธ.ค.2567) https://www.matichon.co.th/prachachuen/news_4959659  

- "ศักดา วิเชียรศลิป์" ชีส้ถานการณ์ "น้้าท่วมใหญ่" สะทอ้นวิกฤติป่าไม้ไทย 
(สยามรัฐ 20 ธ.ค.2567) https://siamrath.co.th/n/588894   

- ทีม ‘Think Tank’ รมว.ทรัพยากรฯเผยแนวทางขับเคลื่อนโครงการโลว์คาร์บอนไทยแลนด ์
(เดลินิวส์ ออนไลน ์20 ธ.ค.2567) https://www.dailynews.co.th/news/4208089/  

- 'การลงทุนในตน้ไม'้ บริษัทระดับโลกก้าลังปกป้องและฟื้นฟูป่าไม้ (กรุงเทพธุรกิจ 20 ธ.ค.2567) 
https://www.bangkokbiznews.com/environment/1158537  

- ส้านักงาน ป.ป.ช. ประจ้าจังหวัดระยอง และภาคีเครือข่าย ลงพ้ืนที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีการลักลอบ
ขุดดินในเขตป่าสงวนในพื้นที่ เขาตาเอียง  
(บางกอกทูเดย์ 22 ธ.ค.2567) https://shorturl.asia/F6tgA  

- ชาวบ้านโวย บ่อขยะโผล่กลางป่าชุมชน  
(ช่อง 7HD คลิป 22 ธ.ค.2567) https://news.ch7.com/detail/774168  
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ปีที่: 47 ฉบับที่: 17088
วันที่: จันทร์ 23 ธันวาคม 2567
Section: First Section/-

หน้า: 2(กลาง)

หัวข้อข่าว: เฉลิมชัยมอบของขวัญปีใหม่

รหัสข่าว: C-241223020059(23 ธ.ค. 67/04:42) หน้า: 1/1

Matichon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,200

Col.Inch: 46.35 Ad Value: 55,620 PRValue : 166,860 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 75 ฉบับที่: 25489
วันที่: จันทร์ 23 ธันวาคม 2567
Section: First Section/สกู๊ป-การเมือง

หน้า: 1(บนซ้าย), 2

หัวข้อข่าว: สัมภาษณ์พิเศษ: 'ศักดา วิเชียรศิลป์' ชี้ 'น้ำท่วมใหญ่' สะท้อน 'วิกฤติป่าไม้'

รหัสข่าว: C-241223021007(23 ธ.ค. 67/04:29) หน้า: 1/3

Siam Rath
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,050

Col.Inch: 162.50 Ad Value: 170,625 PRValue : 511,875 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 75 ฉบับที่: 25489
วันที่: จันทร์ 23 ธันวาคม 2567
Section: First Section/สกู๊ป-การเมือง

หน้า: 1(บนซ้าย), 2

หัวข้อข่าว: สัมภาษณ์พิเศษ: 'ศักดา วิเชียรศิลป์' ชี้ 'น้ำท่วมใหญ่' สะท้อน 'วิกฤติป่าไม้'

รหัสข่าว: C-241223021007(23 ธ.ค. 67/04:29) หน้า: 2/3

Siam Rath
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,050

Col.Inch: 162.50 Ad Value: 170,625 PRValue : 511,875 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 75 ฉบับที่: 25489
วันที่: จันทร์ 23 ธันวาคม 2567
Section: First Section/สกู๊ป-การเมือง

หน้า: 1(บนซ้าย), 2

หัวข้อข่าว: สัมภาษณ์พิเศษ: 'ศักดา วิเชียรศิลป์' ชี้ 'น้ำท่วมใหญ่' สะท้อน 'วิกฤติป่าไม้'

รหัสข่าว: C-241223021007(23 ธ.ค. 67/04:29) หน้า: 3/3

Siam Rath
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,050

Col.Inch: 162.50 Ad Value: 170,625 PRValue : 511,875 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 45 ฉบับที่: 15939
วันที่: เสาร์ 21 ธันวาคม 2567
Section: First Section/ภูมิภาค

หน้า: 8(บนขวา)

หัวข้อข่าว: สกู๊ปพิเศษ: 'รมว.นฤมล'เร่งผลักดันข้อเสนอ กรอบนโยบายระดับชาติสินค้าปลอดจากการตัด...

รหัสข่าว: C-241221005094(21 ธ.ค. 67/07:07) หน้า: 1/2

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,250

Col.Inch: 76.54 Ad Value: 95,675 PRValue : 287,025 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 45 ฉบับที่: 15939
วันที่: เสาร์ 21 ธันวาคม 2567
Section: First Section/ภูมิภาค

หน้า: 8(บนขวา)

หัวข้อข่าว: สกู๊ปพิเศษ: 'รมว.นฤมล'เร่งผลักดันข้อเสนอ กรอบนโยบายระดับชาติสินค้าปลอดจากการตัด...

รหัสข่าว: C-241221005094(21 ธ.ค. 67/07:07) หน้า: 2/2

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,250

Col.Inch: 76.54 Ad Value: 95,675 PRValue : 287,025 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: - ฉบับที่: 27463
วันที่: เสาร์ 21 ธันวาคม 2567
Section: First Section/ทหาร-ตำรวจ

หน้า: 7(บน)

คอลัมน์: เลียบค่ายกองทัพ

รหัสข่าว: C-241221004069(21 ธ.ค. 67/03:47) หน้า: 1/2

Daily News
Circulation: 500,000
Ad Rate: 1,800

Col.Inch: 67.74 Ad Value: 121,932 PRValue : 365,796 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: - ฉบับที่: 27463
วันที่: เสาร์ 21 ธันวาคม 2567
Section: First Section/ทหาร-ตำรวจ

หน้า: 7(บน)

คอลัมน์: เลียบค่ายกองทัพ

รหัสข่าว: C-241221004069(21 ธ.ค. 67/03:47) หน้า: 2/2

Daily News
Circulation: 500,000
Ad Rate: 1,800

Col.Inch: 67.74 Ad Value: 121,932 PRValue : 365,796 คลิป: สี่สี(x3)



 

กรมสมเด็จพระเทพ ฯ เสด็จพระราชด าเนินทรงติดตามผลการด าเนินงาน โครงการ OUR Khung 
BangKachao 

 
กรมสมเด็จพระเทพ ฯ เสด็จพระราชด าเนินทรงติดตามผลการด าเนินงาน โครงการ OUR Khung BangKachao 
พัฒนาพื้นที่คุ้งบางกะเจ้าสู่ความยั่งยืน 

 

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด าเนินทรง
ติดตามผลการด าเนินงาน โครงการ OUR Khung  BangKachao ปี 2561 - 2566 โดยมี ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล 



กรรมการและเลขานุการมูลนิธิชัยพัฒนา ในนามประธานคณะกรรมการก ากับการด าเนินงานโครงการฯ พร้อม
หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในพื้นที่ ร่วมเฝ้าฯ รับเสด็จ ณ  คุ้งบางกะเจ้า อ าเภอพระประแดง 
จังหวัดสมุทรปราการ 

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เปิดเผยว่า โครงการ OUR Khung BangKachao ตั้งขึ้นเมื่อปี 2561 โดย มูลนิธิชัยพัฒนา 
น้อมรับพระราชกระแสพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ว่า
สมควรสงวนพื้นที่แห่งนี้ไว้เป็นพื้นที่สีเขียว และคงความเป็นปอดของคนกรุงเทพฯ จึงท าหน้าที่เป็นแกนหลักระดม
ความร่วมมือจากหลายภาคส่วนรวม 113 องค์กร ในรูปแบบสานพลังความร่วมมือเพื่อพัฒนาสังคม “Social 
Collaboration with Collective Impact” ตลอดระยะเวลาด าเนินโครงการฯ มุ่งเน้นการพัฒนา 6 ด้าน ได้แก่ 
การพัฒนาพื้นที่สีเขียว การจัดการน้ า การจัดการขยะ การส่งเสริมอาชีพ การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน รวมถึงการ
พัฒนาเยาวชน การศึกษา และวัฒนธรรม ซึ่งโครงการฯ ได้รับการสนับสนุนจากภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ทั้งด้าน
บุคลากร องค์ความรู้ เทคโนโลยี รวมทั้งสนับสนุนงบประมาณด าเนินการ ซึ่งงบประมาณดังกล่าวนอกจากน ามา
จัดท าโครงการให้ประสบผลส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรมแล้ว ยังสามารถน ามาสร้างรายได้กลับคืนสู่ชุมชนในพื้นที่อีก
ด้วย 

 

นายคงกระพัน อินทรแจ้ง กล่าวว่า ปตท. ในฐานะประธานคณะท างานด้านการพัฒนาพื้นที่สีเขียว พร้อมผสาน
ความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน และสถาบันการศึกษา รวมกว่า 34 องค์กร และสร้างการมีส่วน
ร่วมกับชุมชน เพื่อขับเคลื่อนการท างานภายใต้เป้าหมายคือ การรักษาพื้นที่สีเขียวคุ้งบางกะเจ้า 6,000 ไร่ การ
เสริมสร้างอัตลักษณ์พื้นที่สีเขียว และส่งเสริมเกษตรปลอดภัย ซึ่งความก้าวหน้าเป็นไปตามเป้าหมาย มีการปลูก
ต้นไม้ในพื้นที่เพิ่มขึ้นจ านวนประมาณ 80,000 ต้น มีการช่วยกระจายรายได้สู่ชุมชนผ่านกระบวนการจ้างงานใน
ท้องถิ่นและการจัดหากล้าไม้ของชุมชน อีกทั้งได้ร่วมกับ บริษัท AI And Robotics Venture (ARV) และกรม
พัฒนาที่ดิน ติดตามประเมินผลการพัฒนาพื้นที่สีเขียว ด้วยการวิเคราะห์ภาพถ่ายดาวเทียมและการบินโดรนส ารวจ 
รวมถึงภาพถ่ายระยะไกลจากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ พบว่าปัจจุบันมีจ านวนพื้นที่สีเขียวในคุ้งบางกะเจ้า
เพิ่มขึ้น 30 % อยู่ที่ 6,148 ไร่ จากเมื่อปี 2562 มีจ านวนเพียง 4,705 ไร่ นับว่าบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ นอกจากนี้ 
โครงการฯ ยังได้สร้างเครือข่ายชุมชนในพื้นที่ คนรักคุ้งบางกะเจ้าและเยาวชนรุ่นใหม่ นับเป็นความหวังในการช่วย
ดูแลพื้นที่สีเขียวให้คงอยู่ยั่งยืนต่อไป  



นายรอยล จิตรดอน กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในฐานะประธานคณะท างาน
ด้านการจัดการน้ าและการกัดเซาะริมตลิ่ง กล่าวว่า คณะท างานมุ่งเน้นเชื่อมโยงการท างานอย่างมีส่วนร่วมระหว่าง
หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และชุมชน ให้บริหารจัดการน้ าได้อย่างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และพัฒนา สามารถ
แก้ไขปัญหาด้านน้ าที่ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตอย่างเป็นระบบบนพื้นฐานการใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สารสนเทศ  
รวมทั้งสร้าง “พื้นที่แบบอย่างความส าเร็จ” ที่พร้อมจะเป็นต้นแบบขยายผลในการส ารองน้ าจืดและจัดการน้ าทั้ง
ระบบเพื่อการเกษตร โดยน้อมน าแนวทางจัดการน้ าชุมชนชน ตามแนวพระราชด าริของรัชกาลที่ 9 มาประยุกต์ใช้ 
สร้างความมั่นคงด้านน้ า สร้างรายได้จากการเกษตร ชุมชนมีระบบฐานข้อมูลและองค์ความรู้พร้อมรับมือการ
เปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ เกิดเครือข่ายจัดการน้ าชุมชนที่เข้มแข็ง และเกิดศูนย์เรียนรู้การบริหารจัดการน้ าและ
การใช้ประโยชน์ที่ดินในคุ้งบางกะเจ้า  

นายณะรงค์ศักดิ์ จิวากานันต์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากัด (มหาชน) (GC) ใน
ฐานะประธานคณะท างานด้านการจัดการขยะ กล่าวถึงการก าหนดเป้าหมายในการลดปัญหาขยะในพื้นที่คุ้งบางกะ
เจ้า ใช้แนวทาง Circular Economy หรือเศรษฐกิจแบบหมุนเวียน เป็นกลยุทธ์ในการด าเนินงาน มุ่งเน้นให้เกิด
การจัดการขยะอย่างเป็นระบบ เกิดเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง บ้าน วัด โรงเรียน รวมทั้งการใช้ประโยชน์จาก
ขยะเพื่อผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากขยะ 100 % และการรีไซเคิลขยะพลาสติกให้ได้มากกว่า 50 % ตลอดจนส่งเสริมให้
เกิด Social Enterprise ด้านการจัดการขยะในพื้นที่ รวมไปถึงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ด้านการจัดการขยะเพื่อขยาย
ผลองค์ความรู้ในการจัดการขยะชุมชน และสร้างจิตส านึกการจัดการปัญหาขยะตั้งแต่ต้นทาง 

นางสุพัตรา จิราธิวัฒน์ ที่ปรึกษา บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จ ากัด ในฐานะประธานคณะท างานด้านการส่งเสริมอาชีพ 
กล่าวว่า คณะท างานฯ จากทุกองค์กร ได้ร่วมมือกับชุมชนคุ้งบางกะเจ้าในรูปแบบ Social Collaboration หรือ
สานพลังความร่วมมือ ผ่านความเชี่ยวชาญของแต่ละภาคส่วน ท าให้เกิดโมเดลการพัฒนา สร้างมูลค่าเพิ่มให้
ผลิตภัณฑ์เกษตร ส ารับช่างคาวช่างหวานอัตลักษณ์จากภูมิปัญญาและทรัพยากรท้องถิ่น ส่งเสริมผลิตภัณฑ์สินค้า
ปลอดภัยที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Product) ผลิตภัณฑ์ Upcycling สู่การรับรองมาตรฐานระดับประเทศ
และสากล รวมถึงการสร้างช่องทางการตลาดสีเขียว (Green Marketplace) ในคุ้งบางกะเจ้า และจัดจ าหน่ายสู่ 
Modern trade ต่อไป 

นาวาอากาศเอก ดร.อธิคุณ คงมี ผู้อ านวยการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
(องค์การมหาชน) (อพท.) ในฐานะประธานคณะท างานด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน กล่าวว่า การบริหารจัดการ
ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในพื้นที่คุ้งบางกะเจ้า มี 3 ส่วนส าคัญ ได้แก่ ระดับต าบล ระดับภาคี
เครือข่าย ระดับนโยบาย ซึ่งความส าเร็จเห็นได้จากการที่ท าให้ชุมชนผ่านมาตรฐานและรับรางวัลในระดับประเทศ
และนานาชาติ เป็นการพัฒนาศักยภาพของชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เกิดการพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์ และบริการ สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมด้วยการตลาดท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ โดยนับตั้งแต่ปี 2561 
ถึงปัจจุบัน ทั้ง 6 ต าบลในพื้นที่คุ้งบางกะเจ้า สามารถสร้างรายได้สู่ชุมชนมากถึง 7,102,843 บาท พร้อมพัฒนา
เป็นแหล่งท่องเที่ยวคาร์บอนต่ าตามมาตรฐานสากล  

 



นายฐาปน สิริวัฒนภักดี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ ากัด (มหาชน) ในฐานะประธาน
คณะท างานการพัฒนาเยาวชน การศึกษา และวัฒนธรรม กล่าวถึงการพัฒนาว่าในระยะเวลาการด าเนินงานได้เกิด
การจัดการความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นเชื่อมโยงปราชญ์ชาวบ้านกับเยาวชน โดยผสานความร่วมมือกับโรงเรียนใน
พื้นที่ทั้ง 11 แห่ง ตั้งแต่ระดับประถมศึกษาจนถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 ด้วยกลยุทธ์การพัฒนา 4 ทักษะส าคัญ ได้แก่ 
“ทักษะชีวิต” เพื่อเพิ่มทักษะให้เยาวชน สามารถเผชิญสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ในชีวิตประจ าวันได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  “ทักษะอาชีพ” เพื่อเพิ่มทักษะให้เยาวชน มีความรู้ความเข้าใจ ความสามารถในการท ามาค้าขาย 
ประกอบสัมมาอาชีพ โดยใช้จุดเด่นของชุมชนมาปรับให้เป็นรูปแบบของอาชีพและสินค้า “ทักษะการเป็นคนดีมี
คุณธรรม” เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้ประพฤติอยู่ในวิถีของความเป็น คนดี ตามหลักพุทธศาสนา ตามจารีตของ
สังคมไทยอันดีงาม “ทักษะการเรียนรู้นอกห้องเรียน” เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนเกิดการเรียนรู้นอกต ารา เปิดกรอบ
แนวความคิดนอกห้องเรียน เช่น การทัศนศึกษางาน Sustainability Expo เพื่อเรียนรู้ความเปลี่ยนแปลง การ
รักษาสิ่งแวดล้อม และรักษ์โลกอย่างยั่งยืน การเยี่ยมชมงานศิลปะ Bangkok Art Biennale และงานประดิษฐ์ต่าง 
ๆ ที่เป็นของชุมชนคุ้งบางกะเจ้า เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนได้เรียนรู้คุณค่าของงานศิลปะ ซึ่งทั้งหมดนี้ จะเป็นการ
ยกระดับทางการศึกษา พัฒนาทักษะชีวิตและอาชีพให้กับเยาวชน ที่จะเติบโตขึ้นมาเป็นคนรุ่นใหม่ ได้น าองค์
ความรู้ทั้งด้านภูมิสังคมและอัตลักษณ์ของชุมชนคุ้งบางกะเจ้า มาพัฒนาให้เกิดความยั่งยืน  

นอกจากนี้ โครงการ OUR Khung BangKachao ยังมีงานพัฒนากลไกสภาชุมชนโครงการฯ สู่เครือข่ายคนรักคุ้ง
บางกะเจ้า เพื่อพัฒนาเครือข่ายให้เข้มแข็งและยั่งยืน ผ่านการอบรม ศึกษาดูงาน และการจัดท าโครงการชุมชน อีก
ทั้งยังเสริมสร้างการจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management: KM) รวบรวมองค์ความรู้ในโครงการฯ 
จัดท าเป็นรูปแบบหนังสือเผยแพร่ และงานพัฒนาจุดเรียนรู้ และการสร้างการมีส่วนร่วมของ PTT Group มีการ
พัฒนาจุดเรียนรู้ในพื้นที่คุ้งบางกะเจ้า 6 ต าบล 7 แห่ง เป็นศูนย์กลางเผยแพร่การด าเนินโครงการฯ พัฒนาสวน
เฉลิมพระเกียรติฯ 80 พรรษา ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ระบบนิเวศลุ่มน้ าเจ้าพระยาตอนล่าง ภายใต้ความร่วมมือของ 
ปตท. กับ กรมป่าไม้ ประสานความร่วมมือกับกลุ่ม ปตท. เพื่อเป็นพื้นที่สร้างการรับรู้เรื่องการพัฒนาคุ้งบางกะเจ้า
ต่อไป 

ทั้งนี้ คุ้งบางกะเจ้า เป็นพื้นที่สีเขียวขนาดใหญ่ใกล้เมือง ล้อมรอบด้วยล าน้ าเจ้าพระยา ครอบคลุมพื้นที่ 6 ต าบล
ของ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ ได้แก่ ต าบลบางกะเจ้า ต าบลบางน้ าผึ้ง ต าบลบางกอบัว ต าบลบางกระสอบ 
ต าบลบางยอ และต าบลทรงคนอง โดยมีความส าคัญทั้งในลักษณะภูมิประเทศที่เป็นพื้นที่ชุ่มน้ าขนาดใหญ่ที่เกิด
จากการสะสมของตะกอนปากแม่น้ าท าให้มีความอุดมสมบูรณ์ อีกทั้งยังเป็นระบบนิเวศ 3 น้ า คือ น้ าจืด น้ าเค็ม 
และน้ ากร่อย ส่งผลให้สังคมพืชและสัตว์มีความหลากหลาย มีลักษณะเฉพาะตัว  

การพัฒนาพื้นที่คุ้งบางกะเจ้าครอบคลุมทุกมิติ จึงเป็นการสร้างสมดุลอย่างยั่งยืน ทั้งด้านสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ 
สังคมและวัฒนธรรม เป็นตัวอย่างของการจัดการพื้นที่สีเขียวภายใต้การมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่อย่างแท้จริง 

 

 



ชาวนครศรีฯปลื้ม! กระทรวง ทส. มอบสมุดประจ าตัวที่ดินท ากินน าร่อง 3 อ าเภอ กว่า 1,972 ราย 

 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  มอบสมุดประจ าตัวผู้ได้รับการแก้ไขปัญหาการอยู่อาศัยและท ากิน
ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ลุ่มน้ าชั้นที่ 1 และ 2 ท้องที่ 
จังหวัดนครศรีธรรมราช จ านวน 37,334 ไร่ ให้แก่ราษฎร จ านวน 1,972 ราย  ณ โรงเรียนรีสอร์ทอนุบาลทุ่งสง   
อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีความห่วงใยพี่น้องประชาชนที่อาศัยท ากินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ
ฯ โดยมอบให้กรมป่าไม้เร่งด าเนินการในการแก้ไขปัญหาการอยู่อาศัยและท ากินให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ป่า
สงวนแห่งชาติ เพื่อให้พี่น้องประชาชนได้มีพื้นที่ท ากินอย่างถูกต้องภายใต้ข้อกฎหมายก าหนด  ส าหรับการมอบ
สมุดประจ าตัวเพื่อแก้ไขปัญหาการอยู่อาศัยและท ากิน  ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ จังหวัดนครศรีธรรมราช ให้แก่
ราษฎร จ านวน 1,972 ราย พื้นที่จ านวน 37,334 ไร่ ในท้องที่อ าเภอน าร่อง 3 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอทุ่งสง อ าเภอ
ทุ่งใหญ่ และอ าเภอบางขัน ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ลุ่มน้ าชั้นที่ 1 และ 2 ส าหรับพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ป่า
สงวนแห่งชาติในอ าเภออื่นๆ ทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็จะเร่งด าเนินการแก้ไขปัญหา 
เพื่อให้พี่น้องประชาชนได้มีที่อยู่อาศัยท ากิน ซึ่งจะน าไปสู่การพัฒนาสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน ควบคู่การส่งเสริม
อาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้พี่น้องประชาชนได้มีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 

 

ด้านนายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ กล่าวว่า กรมป่าไม้ได้ด าเนินการภายใต้นโยบายของกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่จะแก้ไขปัญหาเพื่อช่วยพี่น้องประชาชนได้อยู่อาศัยและท ากินในพื้นที่ป่า
สงวนแห่งชาติได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งจังหวัดนครศรีธรรมราช มีพื้นที่เป้าหมายที่จะต้องด าเนินการทั้งสิ้น 
346,290 ไร่ แบ่งพื้นที่ได้ 4 กลุ่ม ดังนี้ กลุ่มที่ 1 ลุ่มน้ าชั้นที่ 3 , 4 และ 5 ที่มีราษฎรถือครองท ากินมาก่อนปี พ.ศ 
2545 มีพื้นที่ด าเนินการ 66,160 ไร่ กรมป่าไม้โดยอนุมัติรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ



สิ่งแวดล้อม ได้อนุญาตให้จังหวัดนครศรีธรรมราชน าพื้นที่ไปด าเนินการจัดที่ดินท ากินให้ชุมชนแล้ว 18,286 ไร่ 
ภายใต้คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) 

ส าหรับกลุ่มที่ 2 กลุ่มที่ 3 และกลุ่มที่ 4 ด าเนินการโดยกรมป่าไม้  มีรายละเอียดดังนี้  กลุ่มที่ 2 ลุ่มน้ าชั้นที่ 3 , 4 
และ 5 ที่มีราษฎรอยู่อาศัยท ากินระหว่างปี พ.ศ. 2545 ถึงปี พ.ศ. 2557 มีพื้นที่ด าเนินการ 35,006 ไร่ ซึ่งอยู่
ระหว่างการจัดท าข้อมูลราษฎรผู้ถือครองที่ดินและผังแปลงที่ดิน เพื่ออนุญาตให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน า
พื้นที่ไปด าเนินการจัดที่ดินให้แก่ราษฎร 

กลุ่มที่ 3 ลุ่มน้ าชั้นที่ 1 และ 2 ที่มีราษฎรอยู่อาศัยท ากินมาก่อนปี พ.ศ. 2545 และกลุ่มที่ 4 ลุ่มน้ าชั้นที่ 1 และ 2 
ที่มีราษฎรอยู่อาศัยท ากินระหว่างปี พ.ศ. 2545 ถึงปี พ.ศ. 2557 โดยมีพื้นที่ด าเนินการ 245,124 ไ ร่ และเร่ง
ด าเนินการตามขั้นตอนในการอนุญาตให้ราษฎรได้อยู่อาศัยท ากินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติได้อย่างถูกต้องโดยเร็ว 
โดยได้มอบอ านาจให้ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้สามารถอนุมัติโครงการตามมาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติป่า
สงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 สั่งให้พนักงานเจ้าหน้าที่เข้าไปด าเนินการจัดระเบียบการใช้ที่ดิน และรับรองการอยู่
อาศัยท ากินแบบแปลงรวมให้แก่ราษฎร   

นอกจากนี้ การมอบสมุดประจ าตัวผู้ได้รับการแก้ไขปัญหาการอยู่อาศัยและท ากิน ให้แก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่
กลุ่มที่ 3 และกลุ่มที่ 4 ที่ได้อยู่อาศัยท ากินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ  ลุ่มน้ าชั้นที่ 1 และ 2 โดยส านักจัดการ
ทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 (นครศรีธรรมราช) ได้อนุมัติโครงการแล้ว จ านวน 37,334 ไร่ จ านวน 1,972 ราย ในท้องที่
อ าเภอน าร่อง 3 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอทุ่งสง อ าเภอทุ่งใหญ่ และอ าเภอบางขัน ให้กับพี่น้องประชาชน ถือเป็นครั้ง
แรกของประเทศที่มีการมอบสมุดประจ าตัวให้แก่ราษฎรในพื้นที่ลุ่มน้ า ชั้นที่ 1 และ 2 ซึ่งในอนาคตหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องจะสามารถเข้าไปส่งเสริมพัฒนาอาชีพและสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานให้กับพี่น้องประชาชน ให้มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้นต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

กรมป่าไม้ด าเนินการอนุรักษ์ดินและน้ าในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ลุ่มน้ าชั้นที่ ๑ และ ๒ เพื่อการอยู่
อาศัยท ากินอย่างยั่งยืน 

 
กรมป่าไม้แก้ไขปัญหาให้ประชาชนได้อยู่อาศัยท ากินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อ
วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ โดยชุมชนในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ลุ่มน้ าชั้นที่ ๑ และ ๒ ซึ่งเป็นพื้นที่ต้นน้ าล าธาร
ของประเทศ จะต้องด าเนินการจัดระเบียบการใช้ที่ดินตามมาตรการอนุรักษ์ดินและน้ า เพื่อให้การใช้ที่ดินเกิดผล
กระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด 

มาตรการอนุรักษ์ดินและน้ าที่ใช้ด าเนินการในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ลุ่มน้ าชั้นที่ ๑ และ ๒ นั้น มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ลดการชะล้างพังทลายของดิน ลดการเกิดภัยพิบัติ ไม่ท าให้ดินเสื่อมโทรม สามารถจัดการน้ าในพื้นที่อย่างมี
ประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างยั่งยืนเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เอื้อต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต
และพัฒนาอาชีพที่เหมาะสมตามภูมิสังคมของแต่ละพื้นที ่

กรมป่าไม้ได้ก าหนดมาตรการอนุรักษ์ดินและน้ าให้ประชาชนที่อยู่อาศัยท ากินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ลุ่มน้ าชั้นที่ 
๑ และ ๒ ด าเนินการ เพ่ือประชาชนได้อยู่อาศัยท ากินในพื้นที่ดังกล่าวได้อย่างยั่งยืน ดังนี ้

๑. ขอความร่วมมือกับประชาชนงดเว้นการใช้สารเคมีก าจัดวัชพืชหรือลดการใช้สารเคมีก าจัดวัชพืช  โดย
วางเป้าหมายเลิกการใช้สารเคมีก าจัดวัชพืช ภายในระยะเวลา ๙ ปี โดยลด ๒๐% ของพื้นที่ในปีแรก และลดลงใน 
๑๐% ของพ้ืนที่ในปีต่อๆ ไป 

๒. ขอความร่วมมือประชาชนหลีกเลี่ยงการจุดไฟเผาวัชพืชหรือลดการจุดไฟเผาวัชพืช / ยกเว้นการด าเนินการ
ก าจัดเชื้อเพลิงตามมาตรการของแต่ละจังหวัดที่ก าหนด 



 

๓. ให้ประชาชนเลือกปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งตามความต้องการและความเหมาะสมของประชาชน จ านวน ๒ 
รูปแบบ ได้แก ่

๓.๑ เลือกน าเอามาตรการอนุรักษ์ดินและน้ าทั้งวิธีกลหรือวิธีพืช จากมาตรการอนุรักษ์ดิน 

และน้ าของกรมพัฒนาที่ดิน ที่มีอยู่หลายวิธี ไปผสมผสานหรือประยุกต์ใช้ปฏิบัติในพื้นที่ อย่างน้อย ๔ วิธี 

๓.๒ เลือกการเพิ่มพื้นที่สีเขียวที่น าแนวพระราชด าริด้านปลูกป่า ๓ อย่าง ประโยชน์ ๔ อย่าง และการเกษตรที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม มาใช้เป็นมาตรการอนุรักษ์ดินและน้ า เมื่อรวมกันแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของพ้ืนที่ 

การด าเนินงานของกรมป่าไม้ดังกล่าว เพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนผู้ใช้ประโยชน์ที่ดิน ไม่ให้เกิดความเสี่ยงต่อการ
ชะล้างพังทลายของดิน ช่วยไม่ให้ดินเสื่อมสภาพ สามารถใช้ประโยชน์ที่ดินได้อย่างถาวร มั่นคง ยั่งยืน และยังช่วย
ลดปัญหาน้ าท่วมดินโคลนถล่มที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอีกด้วย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

กอ.รมน.จังหวัด ส.ท. รว่มลาดตระเวนเพื่อป้องกันการบุกรุกป่าไม้ และทรัพยากรธรรมชาต ิ

 
เมื่อ 20 ธ.ค. 67 เวลา 09.30 น. พ.อ.พิทยา  ราชะพริ้ง รอง ผอ.รมน.จังหวัด ส.ท.(ท.) พร้อมด้วย จนท.กอ.รมน.
จังหวัด ส.ท. บูรณาการร่วมกับ จนท.หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ สท.3 (ลานหอย), จนท.ต ารวจ กองบังคับการ
ปราบปรามการกระท าความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ(บก.ปทส.) , และ จนท.ฝ่ายปกครอง อ าเภอบ้านด่าน
ลานหอย ร่วมกันวางแผนและท าการลาดตระเวนบริเวณพื้นที่ป่าสวนแห่งชาติป่าเขาหลวง เพื่อป้องกันการบุกรุก
พื้นที่ป่าและลักลอบตัดไม้ท าลายป่า รวมถึงพื้นที่เสี่ยงที่จะเกิดไฟป่า เพื่อเตรียมท าแนวกันไฟในพื้นที่เสี่ยง ป้องกัน
ไฟป่าที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงฤดูแล้ง พื้นป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาหลวง อ.บ้านด่านลานหอย จว.ส.ท. ตามโครงการ
เพิ่มประสิทธิภาพด้านการป้องกัน ปราบปรามการบุกรุก และท าลายทรัพยากรธรรมชาติ ประจ าปีงบประมาณ 
2568 โดยมีนาย อนวัช ลิปิกรโกศลหน.หน่วยป้องกัน รักษาป่าที่ สท.3 (ลานหอย) ชี้แจงสถานการณ์โดยรวมใน
พื้นที่ ให้ทราบ ณ ที่ตั้งหน่วยฯ ก่อนท าการออกลวดตระเวน 

  



  

เครือซีพี ผนึกภาครัฐ-ชุมชน เดินหน้าโครงการ“ป่าปลอดเผา” ส่งมอบปุ๋ยจากใบไม้แห้งแก้ปัญหา
เผาป่า มุ่งก้าวข้ามวิกฤตฝุ่น PM 2.5 สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 

 
วันที่ 20 ธันวาคม 2567 –  นายขวัญชัย เนื่องจ านงค์ นายอ าเภอเวียงแหง เป็นประธานงาน ซีพี ร้อยรักษ์โลก  
ป่าปลอดเผา จ.เชียงใหม่ ส่งมอบปุ๋ยวัสดุปรับปรุงดินให้แก่ชุมชนอ าเภอเวียงแหง จากความร่วมมือของคนในชุมชน 
ในโครงการป่าปลอดเผา (Zero Forest Burning) โดยมี ว่าที่พันตรี นรินทร์ ปิ่นสกุล ผู้อ านวยการส านักจัดการ
ทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่) พร้อมด้วย นางสาวพิไลลักษณ์ พิชัยวัตต์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ด้านพัฒนา
ความยั่งยืนภาครัฐและกิจการสัมพันธ์ เครือเจริญโภคภัณฑ์ หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ และชุมชน ร่วมมอบให้กับ 
6 ชุมชน ใน 2 ต าบล ได้แก่ ต.แสนไห และ ต.เมืองแหง ณ อุทยานแห่งชาติผาแดง ต.แสนไห อ.เวียงแหง  
จ.เชียงใหม่ 

  



นายอ าเภอเวียงแหง กล่าวว่า จังหวัดเชียงใหม่ ถือเป็นจังหวัดที่ได้รับผลกระทบอย่างมาก จากภาวะหมอกควันไฟ
ป่า และมลพิษฝุ่น PM2.5 โดยได้มีการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการระดับจังหวัด เพื่อบูรณาการแก้ไขปัญหาดังกล่าวฯ  
โดยในปี 2568 ได้ก าหนดมาตรการส าคัญ 3 เรื่อง ได้แก่ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเชิงพื้นที่ 3 มิติ คือ  
ด้านการป้องกัน , การรับมือเผชิญเหตุไฟป่าและมลพิษด้านฝุ่นละออง และการจัดการอย่างยั่งยืน การป้องกันและ
ลดการเกิดมลพิษที่ต้นทาง โดยควบคุมการเผาในพื้นที่ป่า พื้นที่เกษตร และพื้นที่ชุมชน   เขตเมือง และลด
ผลกระทบต่อสุขภาพประชาชน โดยเฝ้าระวังและติดตามแจ้งเตือนคุณภาพอากาศพร้อมค านวณแนะน าการดูแล
สุขภาพเชิงรุกให้แก่ประชาชน ส าหรับโครงการ “ป่าปลอดเผา” เป็นอีกหนึ่งวิธีทางเลือกในการลดปริมาณเชื้อเพลิง
ในป่าชุมชน เก็บเศษใบไม้แห้งมาเปลี่ยนให้มีมูลค่า ซึ่งสามารถช่วยลดต้นทุนทางการเกษตรสร้างรายได้ให้กับชุมชน 
โดยหวังว่า ชุมชนชาวเวียงแหง จะช่วยกันปกป้องผืนป่าชุมชนให้ยังคงความสมบูรณ์ต่อไป 

  

ทางด้าน นายจอมกิตติ ศิริกุล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ด้านพัฒนาความยั่งยืนภาครัฐและกิจการสัมพันธ์ 
เครือเจริญโภคภัณฑ์ เปิดเผยว่า จากนโยบายของ คุณศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร เครือเจริญโภค
ภัณฑ์ ถึงการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างที่โลกก าลังเผชิญกับความท้าท้ายส าคัญ ภายใต้แนวทางที่เรียกว่า 3D ได้แก่ 
Deglobalization หรือการทวนกลับของกระแสโลกาภิวัตน์ ที่เกิดจากการแข่งขันเชิงภูมิรัฐศาสตร์ Digitalization 
หรือการเปลี่ยนแปลงสู่ดิจิทัล น ามาซึ่งผลกระทบเชิงลบต่อสิ่งแวดล้อม และเรื่องที่ส าคัญ คือ Decarbonization 
การลดการปล่อยคาร์บอน ที่เป็นความท้าทายใหญ่ของโลก ทั้ง Carbon Neutral, Net zero รวมถึง Zero waste 
และเครือซีพี มีเป้าหมายบรรลุ Net Zero ภายในปี  2050 โดยมีตัวชี้วัดด้านความยั่งยืน คือ SDG Goals 17 สิ่งที่
ส าคัญคือ การสร้างแรงจูงใจหรือการให้ incentive ที่อยู่บนพื้นฐานความจริงที่ว่าทุกอย่างล้วนมีต้นทุน ในเรื่อง
ทรัพยากรธรรมชาติ เรื่องป่าก็เช่นกัน ดังนั้นต้องสร้างแรงจูงใจต่อเกษตรกรหรือชาวบ้านที่อยู่กับป่าและดูแลป่า
ไม่ให้ถูกท าลายเเต่ยังสามารถสร้างมูลค่าจากการรักษาป่าไม่ท าให้เกิดการเผาป่าได้ 

โครงการ “ป่าปลอดเผา” จึงเป็นนโยบายอีกส่วนหนึ่งที่เกิดขึ้น น าร่องที่ อ.เวียงแหง จาก 6 หมู่บ้าน ได้แก่  
บ้านสามปู บ้านมหาธาตุ บ้านปางป๋อ บ้านแม่หาด บ้านป่าไผ่ และบ้านห้วยหก ซึ่งเป็นพื้นที่ที่เป็นจุดความร้อน 
(Hotspot) สูง มีเป้าหมายในการสนับสนุนการลดปัญหาหมอกควันไฟป่า และฝุ่น PM 2.5 ในภาคเหนือ 
โดยเฉพาะ จ.เชียงใหม่ สร้างแรงจูงใจให้แก่ชุมชนและเกษตรกร สนับสนุนรับซื้อใบไม้แห้งกว่า 74 ,925 กิโลกรัม 
ร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้  ผ่านองค์ความรู้ที่เป็นทางเลือก น าใบไม้แห้งมาผ่านกระบวนการแปรรูปเป็นวัสดุ
ปรับปรุงดิน และส่งมอบคืนให้กับชุมชนน าไปใช้ประโยชน์ประมาณ 70 ตัน โดยมีเป้าหมายช่วยลดเชื้อเพลิง



ธรรมชาติในพื้นที่ป่าชุมชน กว่า 7,660 ไร่ ลดการเผาใบไม้หาของป่าที่ก่อให้เกิดหมอกควันไฟป่า และเพื่อให้ชุมชน
น าปุ๋ยวัสดุปรับปรุงดินไปใช้ประโยชน์ ทั้งการจ าหน่ายเพื่อสร้างรายได้เพิ่ม น ารายได้กลับมาบริหารจัดการกองทุน
ป่าชุมชนให้ยั่งยืน น าไปใช้ทางการเกษตรเพื่อลดต้นทุนให้เกษตรกรในชุมชน ตลอดจนปลูกจิตส านึกให้ชุมชนมีส่วน
ร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าควบคู่กับสร้างรายได้ให้ชุมชนไปพร้อมกัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

#Saveสะเอียบ #Saveป่าสักทอง 35ปี ต้านเขื่อนแก่งเสือเต้น ‘ถ้าจะรื้อฟื้น ต้องฝ่าด่านอีกเยอะ’ 

 
ณัฐปคัลภ์ ศรีค าภา ประธานคัดค้านเขื่อนแก่งเสือเต้นและชาวบ้านต าบลสะเอียบร่วมท าพิธีบวชต้นไม้ 

#Saveสะเอียบ #Saveป่าสักทอง 

35ปี ต้านเขื่อนแก่งเสือเต้น 

‘ถ้าจะรื้อฟื้น ต้องฝ่าด่านอีกเยอะ’ 

นับเป็นเวลาถึง 35 ปีเต็ม ที่ประวัติศาสตร์ภาคประชาชนได้ปรากฏบทบันทึกการต่อสู้ของชาวบ้านในการคัดค้าน
การก่อสร้าง ‘เขื่อนแก่งเสือเต้น’ ซึ่งเป็นโปรเจ็กต์ยักษ์ของภาครัฐเมื่อ พ.ศ.2532 ภายใต้โครงการผันน้ า กก -อิง-
ยม-น่าน หวังแก้ภัยแล้ง และสกัดท่วมบริเวณลุ่มน้ ายมตอนล่าง 

หลังการแห่ต้าน เคยถูกพับ เคยถูกพยายามปัดฝุ่น กระทั่งปัจจุบันแม้ยังไม่มีการเดินหน้า ทว่า ไม่อาจไว้วางใจใน
อนาคตอันไกลและใกล้ เมื่อถูกนักการเมืองส่งสัญญาณ ‘รื้อฟื้น’ เกิกระแสขึ้นมาอีกครั้งในคราวน้ าท่วมสุโขทัย เมื่อ
เดือนกันยายนที่ผ่านมา 

กระทั่งปลายพฤศจิกายน ชาวบ้านต าบลสะเอียบ อ าเภอสอง จังหวัดแพร่ จัดกิจกรรม 35 ปี แห่งการต่อต้านการ
สร้างเขื่อนแก่งเสือเต้น ยืนยันและยืนหยัดให้พื้นที่อันอุดมสมบูรณ์นี้ยังอยู่คู่ลูกหลาน 

‘พิธีบวชป่า’ ถูกจัดขึ้นอย่างขรึมขลังศักดิ์สิทธิ์ เป็นพลังทางใจแก่นักต่อสู้ภาคประชาชนที่เปี่ยมด้วยจิตวิญญาณของ
การอนุรักษ์ผืนป่าไม้สักทองที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย  

ท่วมทีไรก็ถูกกล่าวหาว่า ‘ใจแคบ’ 



ร่วมลุ้น ‘สะเอียบโมเดล’ แก้ปัญหาน้ าแทนสร้างเขื่อน 

ณัฐปคัลภ์ ศรีค าภา ประธานคณะกรรมการคัดค้านการสร้างเขื่อนแก่งเสือเต้น เผยว่า จิตวิญญาณของพี่น้องชาว
สะเอียบถูกกระท ามาโดยตลอด จากกรณีการสร้างเขื่อนแก่งเสือเต้น ซึ่งชาวบ้านได้ยื่นข้อเสนอแนวทางแก้ไขโดย
ขอให้ประชาชนได้เข้าไปมีส่วนร่วม ขณะที่ภาครัฐยังคงไม่ค านึงถึงผลที่จะตามมา แต่กลับหันมากล่าวโทษชาวบ้าน
ว่า ‘ใจแคบ’ 

“เวลาที่เกิดเหตุการณ์น้ าท่วมขึ้นมาทีไร มักจะอ้างว่า พี่น้องชาวต าบลสะเอียบเป็นคนใจแคบ เราใจแคบเพราะ
อนุรักษ์ทรัพยากรของประเทศ เราใจแคบเพียงแค่กับรัฐบาล กับบุคคลที่มีความคิดถอยหลัง ไม่เหมือนต่างประเทศ
ที่เจริญแล้ว อย่างสหรัฐอเมริกาที่ทุบเขื่อนทิ้ง แต่รัฐบาลไทย คิดแต่จะสร้างเขื่อน เอาความหายนะมาให้พวกเรา” 
ณัฐปคัลภ์กล่าว 

ทั้งยังเผยว่าไม่เพียงการดูแลรักษาทรัพยากรทางธรรมชาติไว้ได้เป็นอย่างดี ชาวสะเอียบยังมีรัฐวิสาหกิจกว่า 100 
แห่งที่สามารถเติบใหญ่ได้อย่างสมบูรณ์แบบในระดับประเทศได้ สะท้อนเศรษฐกิจชุมชนที่ดี 

ฉายภาพสังคมที่พัฒนาตัวเองจนก่อเกิด ‘สะเอียบโมเดล’ โครงการแก้ท่วมที่ กรมชลประทาน น าทัพเดินหน้าโดยมี
ชาวบ้านร่วมหนุนอย่างปราศจากความขัดแย้ง 

เตรียมก่อสร้างอ่างเก็บน้ า 2 แห่ง ได้แก่ อ่างเก็บน้ าแม่สะกึ๋น 2 มีความจุที่ระดับเก็บกักปกติ 19.67 ล้าน ลบ.ม. 
และ อ่างเก็บน้ าห้วยเป้า มีความจุที่ระดับเก็บกักปกติ 2.35 ล้าน ลบ.ม. สามารถส่งน้ าให้พื้นที่เพาะปลูกรวมทั้งสิ้น
ราว 10,250 ไร่ จ่อตั้งของบประมาณก่อสร้างต่อไป โดยวางแผนคิกออฟก่อสร้างในปี 2569 และ 2570 ตามล าดับ 

วิศวกรรม สร้างได้ ‘แต่ในแง่เศรษฐศาสตร์ถือว่าไม่คุ้ม’ 

แลกไหม? เสีย ‘พันธุกรรมไม้สัก’ ดีสุดในโลก 

จากเสียงของชาวบ้าน มาฟังมุมมองนักวิชาการ อย่าง ดร.ไชยณรงค์ เศรษฐเชื้อ อาจารย์ภาควิชาสังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ซึ่งเผยข้อมูลว่า หากมีการสร้างเขื่อน
แก่งเสือเต้นจะส่งผลกระทบชัดๆ 2 ส่วน คือ ชุมชน และพื้นที่อุทยานแห่งชาต ิ

“ถ้ามีการสร้างเขื่อนแก่งเสือเต้นเราจะสูญเสียพันธุกรรมไม้สักที่ดีที่สุดในโลกไป พื้นที่หลายหมื่นไร่ในอุทยาน
แห่งชาติแม่ยมจะถูกน้ าท่วม โดยบริเวณที่มีการวางแผนสร้างเขื่อนแก่งเสือเต้นนั้น ในอดีตเคยเป็นภูเขาไฟ และยัง
เป็นรอยเลื่อนแพร่ที่ขนานกับแม่น้ ายม เป็นรอยเลื่อนที่มีศักยภาพที่จะเกิดแผ่นดินไหวขนาดใหญ่ได้ และในอดีต
รอยเลื่อนแพร่นี้ก็เคยเกิดแผ่นดินไหว มันเป็นรอยเลื่อนที่ยังมีการ Active 



 

แน่นอนว่า สามารถสร้างเขื่อนบนรอยเลื่อนของเปลือกโลกได้ แต่จะต้องเพิ่มค่าจี ซึ่งหมายถึง ค่าต้านทาน
แผ่นดินไหว เพื่อป้องกันไม่ให้เขื่อนแตก การเพิ่มค่าจีลงไปในการก่อสร้างถือเป็นการลงทุนมหาศาล เพราะฉะนั้น
ราคาเขื่อนที่คิดไว้ตั้งแต่ต้นก็อาจต้องเพิ่มขึ้น 2 -3 เท่า ดังนั้น แม้ทางวิศวกรรมสามารถสร้างได้ แต่ในแง่ทาง
เศรษฐศาสตร์ถือว่าไม่คุ้ม” ดร.ไชยณรงค์ยืนยัน 

นอกจากนี้ทางด้านองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) เคยศึกษาพบว่า เขื่อนแก่งเสือเต้นจะ
สามารถป้องกันน้ าท่วมบริเวณที่ราบริมฝั่งแม่น้ ายมได้เพียงเล็กน้อย ตั้งแต่หมู่บ้านสบยาว จังหวั ดน่านไปจนถึง
จังหวัดแพร่ 

“พอได้ดูรายงานเห็นได้อย่างชัดเจนว่า เขื่อนแก่งเสือเต้นแทบจะไม่มีประโยชน์ในเรื่องของการป้องกันน้ าท่วม แต่ที่
พูดกันทั้งหมด ตั้งแต่นักการเมือง เป็นเรื่องโมเม เนื่องจากไม่มีข้อมูลที่ผ่านการศึกษาอย่างเหมาะสมมายืนยัน 
เพราะฉะนั้นน้ าท่วมในจังหวัดสุโขทัย การสร้างเขื่อนแก่งเสือเต้นก็ไม่สามารถช่วยได้เท่าที่ควร 

ในแง่ของเศรษฐศาสตร์แทบจะไม่สามารถเอาประโยชน์ทางด้านการป้องกันน้ าท่วมได้ ที่พูดกัน คือมั่วโดยไม่มี
หลักฐาน อาศัยความเดือดร้อนของประชาชนที่สุโขทัยมาอ้างเป็นเหตุผลเพื่อสร้างความชอบธรรมในการสร้าง
เขื่อน” อาจารย์สังคมวิทยาฯ ชี ้

‘ไม่มีที่อื่นอีกแล้ว’ ยืนหน่ึง คัดง้างโปรเจ็กต์รัฐ ยาวนาน 35 ปี 

เชื่อ รื้อฟื้น-ปัดฝุ่นไม่รอด! 

นักวิชาการท่านเดิม ยังกล่าวชื่นชมชาวบ้านต าบลสะเอียบที่สามารถยืนหยัดต่อสู้คัดค้านโครงการสร้างเขื่อนแก่ง
เสือเต้นได้ยาวนานถึง 35 ปี ซึ่งหายากมากๆ ในประเทศไทย ถือว่าเป็นพื้นที่ที่ประสบความส าเร็จในการยัน
โครงการขนาดใหญ่ที่ท าลายชุมชนและสิ่งแวดล้อมเอาไว้ได้นานที่สุด ไม่มีที่อื่นอีกแล้ว 



 

“ในระยะแรกชาวบ้านก็ไม่เช่ือว่าเขาจะสามารถหยุดเขื่อนนี้ได้ ตอนที่ผมมีโอกาสพูดถึงผลกระทบเขื่อนแก่งเสือเต้น 
มีคนฟัง 4 คน พระสงฆ์อีก 1 รูป ที่เหลือเขาไม่เชื่อว่าจะสามารถหยุดเขื่อนนี้ได ้

ส่วนหนึ่งมาจากการเข้าร่วมลาดตระเวนกับเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติ เพื่อไม่ให้มีการท าไม้เถื่อน โดยมีการตั้งด่าน
ไม่ให้คนน ารถเข้ามาตัดไม้ในฝั่งตะวันออกของแม่น้ ายม 

นอกจากนี้ก็มีการปลูกป่า ร่วมกันฟ้ืนฟูป่า ซึ่งหลังจากที่ชาวบ้านช่วยกันหันมาอนุรักษ์ในช่วงป ี2535-2536 ได้
ประกาศอย่างชัดเจนว่า ประชาชนที่นี่มีเจตนารมณ์ที่จะปกป้องป่าผืนนี้ไว้” 

ดร.ไชยณรงค์ยังฟันธงด้วยว่า จากประสบการณ์ที่ผ่านมา การสร้างเขื่อนแก่งเสือเต้นไม่มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้ หาก
รื้อฟื้นโครงการนี้ เชื่อว่าจะต้องฝ่าด่านอีกเยอะมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ด่านจากชุมชนที่ไม่ยินยอม 

“สิ่งที่น่าเห็นใจคือพี่น้องต าบลสะเอียบถูกเกลียดชัง เนื่องจากการต่อสู้ของชาวบ้านไม่ได้เป็นเรื่องง่าย ในอดีต เวลา
เราลงพ้ืนที่จังหวัดแพร่มักถกูเหยียดหยาม ถูกกดดัน ถูกกล่าวหาว่าไม่เสียสละ เด็กๆ ก็ถูกกดดันจากคุณครูที่
โรงเรียน ว่าชาวบ้านต าบลสะเอียบไม่ยอมอพยพ ไม่ยอมเสียสละ เป็นพวกเห็นแก่ตัว แต่ตอนนี้บุคคลเหล่านั้น 
กลายเป็นคนทีม่ีโอกาสขึ้นมาเป็นแกนน า และไม่ยอมให้มีการสร้างเขื่อนแน่นอน” 

คน-ป่า อยู่ร่วม ‘เคารพสิทธิซึ่งกันและกัน’ 

มาถึงความเห็นของ ก้องไมตรี เทศน์สูงเนิน หัวหน้าอุทยานแห่งชาติแม่ยม ซึ่งเผยว่า อทุยานแห่งชาติแม่ยม เป็นป่า
เบญจพรรณทีม่ีแต่ไม้สัก พอถึงหน้าแล้งก็จะท าการทิ้งใบ สามารถเห็นชัดได้ว่า จุดนี้เป็นป่าสักทั้งผืน 

“จากที่ได้ประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติตั้งแต่ปี 2529 และท าการส ารวจในปี 2535 ร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ที่
พร้อมกับการบินเพื่อตรวจสภาพของป่าของประเทศไทย เมื่อได้มีการบินทั่วภูมิภาค เขาบอกว่าที่นี่เป็นพื้นที่ป่าใหญ่
ที่สุด ถือได้ว่าเป็นระบบนิเวศที่ส าคัญ ถ้าเราสามารถรักษาเอาไว้ได้คุณค่าของประเทศไทยก็ยังคงมีอยู่ 

นอกจากนี้ในส่วนของป่าไม้สักนั้น กรมป่าไม้ในยุคก่อนที่จะมาเป็นกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ก็ได้มี
การส ารวจป่าไม้โดยการเก็บส ารวจว่าจะมีต้นไม้เหลือเท่าไหร่ และมีความหลากหลายทางชีวภาพได้อย่างไร ซึ่งเรา



ก็จะสามารถทีจ่ะจ าแนกออกมา ในเรื่องของป่าสักที่มีความหนาแน่นมาก และค่อยไล่ระดับลงมาซึ่งในตอนนี้เราก็มี
ข้อมูล เพียงแต่ว่าอยู่ในกระบวนการเก็บข้อมูลซ้ าอีกท ีในทุกปีก็จะมีต้นไม้ที่เพิ่มพูนมากขึ้น” 

 

ส าหรับประเด็นการอยู่ร่วมกันระหว่างป่าไม้และผู้คน ก้องไมตรียืนยันว่า อุทยานแห่งชาติแม่ยม ให้ความส าคัญต่อ
ชุมชนที่อาศัยอยู่ตั้งแต่ดั้งเดิม ไม่ได้รบกวนสิทธิของกันและกัน ซึ่งทางชุมชนก็ได้ให้ความเคารพสิทธิของสัตว์ป่าด้วย
เช่นเดียวกัน 

“เรามีความพยายามที่จะจัดการประชุมอย่างต่อเนื่อง อุทยานแห่งชาติแม่ยมจะน าปัญหาทุกอย่างมานั่งคุยกันและ
หาทางแก้ปัญหาไปด้วยกัน ท้ายที่สุดผืนป่านั้นมีความเกี่ยวข้องกับระบบนิเวศที่สามารถสนับสนุนให้คนสามารถ
อาศัยอยู่ได้ ให้ระบบการเกษตรของคนไทยอยู่ได้ และถ้าหากประชาชนให้ความส าคัญ ผืนป่าก็สามารถจะอยู่ได”้ 

ทั้งหมดนี้คือเสียงจากหลากภาคส่วน ทั้งชาวบ้าน นักวิชาการ และหน่วยงานรัฐที่ดูแลอุทยานแห่งชาติ โดยผสานสุ้ม
เสียงไปในท่วงท านองเดียวกัน นั่นคือ ต้องรักษาผืนป่าไม้สักนี้ไว้ให้คงอยู่คู่ประเทศสืบไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

"ศักดา วิเชียรศิลป์" ชี้สถานการณ์ "น้ าท่วมใหญ่" สะท้อนวิกฤติป่าไม้ไทย 

 
เมื่อวันที่ 19  ธ.ค.67 นายศักดา วิเชียรศิลป์  ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง 
จากปรากฎการณ์เอลนีโญ สภาผู้แทนราษฎร ให้สัมภาษณ์กับรายการ “เคลียร์คัด ชัดเจน” ทางสถานีโทรทัศน์ 
ช่อง 11 ถึงสถานการณ์น้ าท่วมที่เกิดขึ้น ว่า ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นทุกวันนี้ และที่จะเกิดต่อไปในอนาคต  
จะมีแนวโน้มที่รุนแรงมากขึ้น โดยส่วนตัวไม่ได้แปลกใจต่อเหตุการณ์น้ าท่วมใหญ่ที่เกิดขึ้นเช่นนี้ เนื่องจากตนเป็น
คนที่ท าหน้าที่รักษาป่ามาก่อน เป็นข้าราชการกรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช กรมทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่ง ทั้งสามกรมนี้ดูเรื่องป่าทั้งหมด ตนเข้าใจดีถึงเรื่องระบบนิเวศน์ ว่าในอดีตประเทศไทยมีพื้นที่
ป่า เกือบ 60 เปอร์เซ็นต์ของประเทศ  แต่วันนี้จากตัวเลขพบว่าเราเหลือพื้นที่ป่าอยู่เพียง 31 เปอร์เซ็นต์ แต่ตนก็ยัง
ไม่แน่ใจว่าใน 30กว่าเปอร์เซ็นต์นี้ ยังไม่เห็นหน่วยงานที่ระบุจะสามารถแยกออกเป็นรายจังหวัดได้หรือไม่ 

ตอนที่ตนเป็นข้าราชการ เป็นอดีตผอ.ส านักป้องกันและปราบปราม ของกรมอุทยานฯ เคยนั่งเฮลิคอปเตอร์ในการ
ตรวจป่า ตนเคยบินดูทุกจังหวัด ตั้งแต่นราธิวาสจนถึงแม่ฮ่องสอน เราจะเห็นว่าข้างในฉากหน้าของป่าที่เรามองเห็น
ผ่านถนนนั้น ข้างในจะมีสวนยาง หรือสวนข้าวโพดแทบทั้งหมด  คนที่บุกป่าจะมีฉากเอาไว้ คนที่ไปทางราบจะมอง
ไม่เห็น และถ้าเรานั่งเครื่องบิน เราก็จะเห็นเขาหัวโล้นเต็มไปหมด ดังนั้นเราจะเห็นได้ว่าไม่ว่าพื้นที่ใดก็มีการบุกรุก 
แผ่วถาง เพ่ือท าการเกษตรเกือบหมด 

ตั้งแต่ตนรับราชการมาก็มีนโยบายของรัฐหลายครั้ง ท าให้เราเสียพื้นที่ป่า วันนี้อยากบอกพี่น้องประชาชน ได้ทราบ
ว่า เราดีใจ ที่ครั้งหนึ่งเคยเกิดน้ าท่วมที่ปทุมธานี และนครศรีธรรมราช เกิดต้นซุง เศษไม้ ใบไม้ถล่มลงมา และมี
ผู้เสียชีวิต จากนั้นอีกราว 3-4เดือน มีการประกาศยกเลิกสัมปทาน การท าไม้ทั้งประเทศ เมื่อปี2532 โดยเหตุการณ์
เกิดขึ้นเมื่อปี 2531 สมัยนั้นมีพรรคการเมืองหนึ่งซึ่งเป็นพรรคแกนน าในการจัดตั้งรัฐบาล ก็เลยถือโอกาสปิดป่า 
ประชาชน ที่อยู่ในเมือง ในกทม.ดีใจ แต่ส าหรับตนเองแล้วไม่ได้ดีใจเลย ในขณะนั้นเป็นข้าราชการกรมป่าไม้  



เนื่องจากสัมปทานท าไม้ นั้นมีผู้รับสัมปทานท าไม้ มีเงื่อนไขว่าคุณต้องดูแลพื้นที่ป่าที่รับสัมปทานทั้งหมด ในเวลา
นั้นถ้าจ าไม่ผิด ผู้ที่ได้รับสัมปทานทั่วประเทศมีทั้งหมด 300-400 ราย ดังนั้นเมื่อมีค าสั่งให้ปิดสัมปทานทั้งหมด ใน
ครั้งนั้น ท าให้คนงานในแต่ละสัมปทาน ตกงานและไม่รู้จะไปไหน จากนั้นจึงมีการถางป่าเกิดขึ้นตามมา ซึ่งวันนั้น
เจ้าหน้าที่รัฐเองก็ไม่พร้อม 

 

นายศักดา กล่าวต่อว่า ผลที่เกิดขึ้นตามมาในครั้งนั้น เมื่อปิดป่าในปี 2532 ต่อมาในปี 2536 พบว่ามีพื้นที่ป่าที่ถูก
บุกรุกทั้งสิ้น 44 ล้านไร่ จากการที่มีมติครม.วันที่ 4 พ.ค.2536 กรมป่าไม้ มอบพื้นที่ที่ถูกแผ่วถาง ให้กับส านักงาน
ปฏิรูปที่ดิน (สปก.) น าไปปฏิรูปที่ดิน ให้สปก.น าไปให้ชาวบ้าน 44 ล้านไร่ ถามว่าที่จากไหน ก็คือที่จากแปลง
สัมปทานท าไม้ ซึ่งไม่ใช่ป่าเสื่อมโทรม คนที่ไม่รู้ ก็ดีใจที่ปิดป่า แต่คนที่อยู่ในป่า เขาก็บุกรุกถางป่าต่อ เมื่อท าไม้ไม่ได้ 
ก็เผา และยึดที่ดินหลังจากนั้นกรมป่าไม้ ก็ต้องมอบพื้นที่ ให้ชาวบ้านตามมติครม. ในครั้งนั้น วันที่ 4 พ.ค.2536 ให้
สปก.ไปจัดสรร นี่คือปัญหาที่เกิดขึ้น ซึ่ง เราหมดไปแล้ว 44 ล้านไร่ โดยก่อนหน้านี้ กรมป่าไม้ ก็มอบที่ให้กับสปก.
ไปหลายสิบล้านไร่แล้วให้ไปจัดสรร  อย่าลืมว่ากรมป่าไม้กับสปก.อยู่ภายใต้กระทรวงเกษตรฯด้วยกัน แต่มาแยกกัน
เมื่อปี 2545 

นายศักดา กล่าวต่อว่า เมื่อปี 2541 มีมติครม.รองรับในลักษณะเช่นนี้อีก ว่าคนที่อยู่ในป่าอีกประมาณ 5ล้านไร่ ให้
เจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ ตรวจสอบสอบพิสูจน์สิทธิ์ก่อน ที่ประชาชนเรียกกันว่าตามมติครม. 2541 บอกว่าให้ประชาชน
อยู่ได้ แสดงให้เห็นว่าเมื่อผ่านไป อีกราว5ปี มีการเสียพื้นที่ป่าไปอีก ต่อมาปี 2557 หลังจากนั้นอีก 15 -16ปี มีมติ
ครม.เหมือนลักษณะเดียวกับปี 2541 ให้ประชาชนอยู่ในป่าได้อีก เท่ากับว่าเราเสียพื้นที่ป่าไม่ต่ ากว่า 50-60ล้านไร่ 
ประเทศไทยมีพื้นที่ป่า มี 320ล้านไร่ ดังนั้นเราเสียพ้ืนที่ป่า 15-16 เปอร์เซ็นต์ ของ320ล้านไร่ เพื่อไปท าการเกษตร 

นายศักดา กล่าวต่อว่า ในส่วนของพื้นที่ท ากิน หากเป็นที่ราบ หรือการจัดโซนนิ่งเมื่อปี 2535 แต่วันนี้ไม่มีการจัด
โซนแล้ว ทั้งชาวบ้านและนายทุนที่ไปบุก ก็ไม่มีโซนพื้นที่ป่าแล้วทั้งที่มีกฎหมายบอก แต่ในการกระท านั้นมันไม่ได้ 
เพราะในพื้นที่ ที่มีชาวบ้านเข้าไปบุกรุก จะมีเจ้าหน้าที่เข้าไปขับไล่ ไม่ถึง 1 เปอร์เซ็นต์ เมื่อเจ้าหน้าที่ไม่ไปจับ เขาก็
ไปบุกรุกใหม่ พอหน้าแล้งก็จุดไฟเผาป่า วันนี้เราประกาศพื้นที่อนุรักษ์ ประมาณเกือบ70 -80 ล้านไร่ แต่ขอให้ขึ้น
เฮลิคอปเตอร์บินด ู

 



ยกตัวอย่างง่ายๆเหตุการณ์น้ าท่วมที่ปัตตานีกับกับยะลา จุดนั้นอยู่ใกล้กับอุทยานแห่งชาติเขาบูโด ซึ่งตนเองเคยอยู่
ปัตตานี เคยบินดูแล้ว พบว่าด้านบนเป็นสวนยางหมดแล้ว เขาสูงจากระดับน้ าทะเล 500 -600 เมตร ข้างบนเป็น
สวนยางหมด ดังนั้นเมื่อฝนตกจึงไม่มีอะไรบังเลย น้ าก็ไหลลงตามร่อง จึงเจอปัญหาดินโคลนถล่ม น้ าฝนไหลลงเร็ว 
ลงมาที่ห้วย หนอง คลองบึง ซึ่งเมื่อก่อนจะเก็บน้ าได้ดี  เพราะป่าไม่ถูกท าลาย แต่เมื่อมีโคลนดินถล่มลงมา ก็เกิด
การตื้นเขิน พอฝนตกลงมามาก ก็เกิดการเอ่อล้น ไปท่วมบ้านเรือน ซึ่งจะใช้เวลาหลังฝนตกผ่านไปแล้วไม่เกิน 3 วัน 
น้ าก็จะไหลไปหมด แต่ถ้าพื้นที่จุดนั้นมีการสร้างถนนหนทาง หรือผังเมืองไม่ดี ก็จะเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ท าให้น้ าขัง
นาน แต่ถ้ามีต้นไม้ มีป่า โดยธรรมชาติก็จะอุ้มน้ าของมันเอง 

เมื่อถามว่าหากกรมป่าไม้ รับรู้แล้วจะมีการเรียกคืนพื้นที่เพื่อน าไปเป็นพื้นที่ป่าปกติได้หรือไม่ นายศักดา กล่าวว่า 
โดยหลักการจะเป็นเช่นนั้น แต่โดยประสิทธิภาพแล้วตนไม่เชื่อ เพราะอยู่ดีๆการที่คนไปปลูกยาง ปลูกป่า สมัยคส
ช.มาใหม่ ๆตอนนั้นตนยังรับราชการอยู่ ก็ตัดเป็นพันๆไร่ เราก็ตัดเอาไม้เล็กไปปลูก ปรากฎว่าชาวบ้านและสังคมต่อ
ว่าเราแล้ว เขาลงทุนปลูกปาล์ม ตั้งมากมาย แต่เราไปตัดไม้ของเขาทิ้ง สร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจ และในทาง
กฎหมายเราไม่ด้ท าผิด แม้จะมีคนฟ้องร้องมากมาย แต่ก็ไม่เคยชนะตน ที่ผ่านมาเคยแสดงความเห็นว่าในเรื่องของ
การปลูกป่าไม้ นั้นอยากให้กรมอุทยานฯ หรือกรมป่าไม้ หรือหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการฟื้นฟูสภาพป่า ควรให้คน
ท้องถิ่นท า เพราะเขาอยู่ตรงนั้น แต่ถ้าเอาเจ้าหน้าที่หรือคนในเมืองเข้าไปท า ปรากฎว่าวันปลูกเราจ้างเขา  
เพราะเขาได้เงิน แต่เมื่อเรากลับมาแล้วเขาอยากได้พื้นที่คืน จึงบอกมาเสมอว่าการปลูกป่าเป็นเรื่องยาก 

เมื่อถามว่ามีทางส าหรับทุกฝ่ายหรือไม่ ทั้งชาวบ้านและการได้พื้นที่ป่าคืนกลับมาด้วย นายศักดา กล่าวว่า จากการ
ลงพื้นที่ในฐานะที่ตนเข้ามาเป็นนักการเมืองก็พบว่า ยังไม่เห็นว่าเกษตรกรคนไหนที่ปลูกพืชเศรษฐกิจของไทยแล้ว
จะร่ ารวย  มีกิน มีใช้เลย และในรอบ 2-3ปีพืชผลทางการเกษตร ราคาจะตกลง ด้วยกลไกตลาด การสั่งเข้า ในเชิง
พาณิชย์ จนเกิดความเสียหายกับเกษตรกร รัฐก็ต้องเข้าไปช่วย ทุกครั้ง แต่ถ้าสมมติให้พื้นที่ป่ากลับมาเหมือนเดิม 
เชื่อว่าที่ดินราคาแพงกว่านี้ คนจะไปเที่ยวมากกว่านี้ เหมือนกับที่เขาใหญ่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ทีม ‘Think Tank’ รมว.ทรัพยากรฯเผยแนวทางขับเคลื่อนโครงการโลว์คาร์บอนไทยแลนด์ 

 

ทีม ‘Think Tank’ รมว.ทรัพยากรฯ เผยแนวทางขับเคลื่อนโครงการโลว์คาร์บอนไทยแลนด์ เพิ่มพื้นที่สีเขียวลด
โลกร้อน พร้อมเดินหน้าพัฒนาป่าชุมชนสู่ป่าคาร์บอนเพิ่มรายได้ชุมชนทุกภาค 1.1 หมื่นแห่ง 

เมื่อวันที่ 20 ธ.ค. นายอลงกรณ์ พลบุตร ประธานที่ปรึกษาของ รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และรอง
ประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์ พรรคประชาธิปัตย์ เปิดเผยว่า วันนี้หลังจากเป็นประธานการประชุมที่ปรึกษา
ของ รมว.ทรัพยากรฯ  ได้แต่งตั้งที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญสาขาต่างๆ จากทุกภาคส่วนท าหน้าที่เสมือนคลังสมอง 
(Think Tank) เพื่อน าเสนอวิสัยทัศน์และแนวทางนโยบายรวมทั้งโครงการต่างๆ ภายใต้ภารกิจของกระทรวง
ทรัพยากรฯ โดยได้มีการประชุมหารือภารกิจหลัก 6 ด้าน 1.ด้านทรัพยากรธรรมชาติ ป่าไม้และสัตว์ป่า ทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่ง 2.ด้านทรัพยากรน้ าทั้งระบบ 3.ด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ขยะ และมลพิษ 4. ด้านยุทธศาสตร์ 
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและเมกะโปรเจกต์ 5.ด้านความร่วมมือระหว่างประเทศ 6.ด้านการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

 

 



นายอลงกรณ์ กล่าวต่อว่า  ทั้งนี้ที่ประชุมมีการแลกเปลี่ยนแนวคิดและข้อเสนอใหม่ๆ ที่น่าสนใจหลายประเด็น เช่น 
การขยายความร่วมมือกับองค์การอาหารแห่งสหประชาชาติ (FAO) ภาคพื้นเอเชีย-แปซิฟิก องค์การยูเนสโก 
ธนาคารโลก และ องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น (JICA) ทางด้านการรับมือผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) เช่น ปัญหาความมั่นคงทางอาหาร ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง 
ปัญหากรุงเทพฯจม ปัญหาน้ าท่วมภัยแล้ง ปัญหาความหลากหลายทางชีวภาพ รวมทั้งประเด็น Blue Bond และ 
Green Bond นอกจากนี้ยังมีการหารือแนวทางการพัฒนาป่าชุมชน (Community Forest) สู่ป่าคาร์บอน 
(Carbon Forest) เพิ่มพื้นที่สีเขียวลดโลกร้อนพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนกว่า 1.1 หมื่นแห่งทุกภาคทั่วประเทศให้เป็น
แหล่งอาหารชุมชน (Community Food Bank) แหล่งความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity Bank) แหล่ง
คาร์บอน (Carbon Bank) แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ (Ecological Tourism) โดยใช้รูปแบบการบริหารจัดการใหม่ 
เน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคีในพื้นที่ด้วยโมเดล 3 หุ้นส่วน (3‘P : Public-Private-People Partnership 
model) ซึ่งถอดบทเรียนจากโครงการสระบุรี แซนด์บ็อกซ์ รวมทั้งข้อเสนอโครงการ โลว์คาร์บอน ไทยแลนด์ 
(Low Carbon  Thailand) ประกอบด้วยโครงการย่อยเชิงโครงสร้าง เช่น โลว์คาร์บอน ซิตี้ โลว์คาร์บอน แคมปัส 
โลว์คาร์บอน อินดัสตรี เป็นต้น 

 

ส าหรับการประชุมครั้งนี้มีที่ปรึกษาที่เข้าร่วมประชุมแบบอินไซต์และออนไลน์ได้แก่ ศจ.ดร.ดุสิต เครืองาม  
รศ.ดร.ไพบูลย์ กวินเลิศวัฒนา ดร.ประกอบ รัตนพันธ์ พล.ร.อ.ดร.สมัย ใจอินทร์ ดร.มณทิพย์ ศรีรัตนา นางรัชฎา
ภรณ์ แก้วสนิท นางกันตวรรณ ตันเถียร กุลจรรยาวิวัฒน์ พล.อ.ประชาพัฒน์ วัจนะรัตน์ ร.ต.ปรพล อดิเรกสาร 
พล.อ.รักเกียรต ิพันธ์ุชาติ ดร.วสุเชษฐ์ โสภณเสถียร นายฉัตรพันธ์ เดชกิจสุนทร นายภานุ สุขวัลลิ 

 

 

 

 

 



 

'การลงทุนในต้นไม'้ บริษัทระดับโลกก าลังปกป้องและฟื้นฟูป่าไม้ 

 
การอนุรักษ์และฟื้นฟูภูมิทัศน์ป่าที่เสื่อมโทรมเป็นสิ่งจ าเป็นในการปกป้องการด ารงชีวิต ต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศโลก 

การอนุรักษ์และฟื้นฟูภูมิทัศน์ป่าที่เสื่อมโทรมเป็นสิ่งจ าเป็นในการปกป้องการด ารงชีวิต ต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศโลก และป้องกันการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ บริษัทจ านวนหนึ่งได้ให้ค ามั่นว่าจะช่วย
ปลูกต้นไม้ 1 ล้านล้านต้นในอีกเจ็ดปีข้างหน้า โดยจะมีมากขึ้น 

ผลกระทบของการฟื้นฟูต้นไม้ทั่วโลก 

บริษัทต่างๆ จากทุกภาคส่วนก าลังท างานร่วมกันผ่านโครงการริเริ่ม 1t.org  ซึ่งให้บริการการเคลื่อนไหวระดับโลก
ในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และปลูกต้นไม้หนึ่งล้านล้านต้นภายในปี 2573 บริษัทมากกว่า 100 แห่งได้ให้ค ามั่นสัญญา
เกี่ยวกับต้นไม้มากกว่า 12 พันล้านต้นในกว่า 100 ประเทศ ในเดือน ม.ค. 2567 1t.org ต้อนรับค ามั่นสัญญาใหม่
จากห้าบริษัท Bharat Heavy Electricals (BHEL), Burberry China, Go To Group, RPG Enterprises และ 
Vale 

องค์กรต่างๆ ท างานร่วมกันผ่าน 1t.org Corporate Alliance บริษัทสมาชิกมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมชุมชนท้องถิ่นและ
ป่าไม้ และด าเนินการตามเป้าหมายที่สอดคล้องกับข้อตกลงปารีสเพื่อลดการปล่อยมลพิษ 1 t.org Corporate 
Alliance น าบริษัทต่างๆ มารวมกันเพื่อสนับสนุนวิสัยทัศน์ของ 1t.org ในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และปลูกต้นไม้หนึ่ง
ล้านต้นภายในปี 2573 โดยมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้น า การด าเนินการ ความซื่อสัตย์ ความโปร่งใส และการเรียนรู้ และ
เชื่อมโยงองค์กรกับชุมชนผู้ริเริ่ม พันธมิตร และบทระดับภูมิภาคของ 1t.org 



บริษัทจากภาคส่วนต่างๆ เช่น การขุดและการผลิตยานยนต์ก าลังลงทุนในการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่า Meta ได้
ร่วมมือกับ National Indian Carbon Coalition (NICC) เพื่อให้แน่ใจว่าแผนการลดคาร์บอนรวมถึงความเป็นผู้น า 
ความรู้ทางนิเวศวิทยาแบบดั้งเดิม และวิสัยทัศน์ของชนพื้นเมือง Mahindra ยังมุ่งมั่นที่จะปลูกต้นไม้มากกว่า 1 
ล้านต้นต่อปีผ่านโครงการริเริ่มโครงการ Hariyali และได้ปลูกต้นไม้มากกว่า 20 ล้านต้นแล้ว เป้าหมายคือการสร้าง
ป่าที่ใช้งานได้ส าหรับชุมชนท้องถิ่นเพื่อเพิ่มการด ารงชีวิตของเกษตรกรรายย่อยและเกษตรกรชายขอบในขณะที่
ฟื้นฟูระบบนิเวศของป่า 

อะไรคือความท้าทายที่ต้องเผชิญกับป่าโลก 

ข้อมูลจาก World Economic Forum ระบุว่า ป่าไม้มีความส าคัญต่อสุขภาพของโลก พวกมันกักเก็บคาร์บอน 
ควบคุมอุณหภูมิโลกและการไหลของน้ําจืด เติมน้ําใต้ดิน ยึดดินที่อุดมสมบูรณ์ และท าหน้าที่เป็นอุปสรรคน้ําท่วม  
มีความหลากหลายทางชีวภาพบนบก 80% ของโลก เป็นที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตหลายชนิด และเป็นแหล่งด ารงชีพ
ของผู้คน 350 ล้านคน 

ความเสื่อมโทรมและการสูญเสียป่าก าลังท าให้โลกไม่มั่นคงในระดับที่ไม่เคยเห็นมาก่อนในประวัติศาสตร์ของมนุษย์
สูญเสียต้นไม้เกือบครึ่งหนึ่งของ 6 ล้านล้านต้นที่มีอยู่บนโลกก่อนการเริ่มต้นของการเกษตรเมื่อ 12,000 ปีก่อน ใน
แต่ละปีสูญเสียเงินเพ่ิมอีกประมาณ 15 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ 

ต้นทุนต่อธุรกิจชัดเจนมากขึ้น มากกว่าครึ่งหนึ่งของจีดีพีทั่วโลกประจ าปีของเรา หรือ 44 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ 
อาจถูกคุกคามจากการสูญเสียธรรมชาติ เมื่อต้นไม้หายไป บริการที่พวกเขาเสนอจะถูกบ่อนท าลาย ลดผลผลิตของ
ดินและอ่างคาร์บอนตามธรรมชาติ ลดการเข้าถึงน้ําสะอาด และลดความยืดหยุ่นต่อเหตุการณ์สภาพอากาศที่
รุนแรง 

แนวทางในการสนับสนุนป่าไม้ ชุมชนท้องถิ่น และเป้าหมายการลดคาร์บอนทั่วโลก 

1t.org เปิดตัวที่การประชุมประจ าปีของฟอรัมเศรษฐกิจโลก 2563 เพื่อสนับสนุนทศวรรษแห่งการฟื้นฟูระบบนิเวศ
ของสหประชาชาติ โดยสนับสนุนโมเมนตัมที่เพิ่มขึ้นในการแก้ปัญหาตามธรรมชาติเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศและการสูญเสียธรรมชาต ิ

1t.org รวบรวมบริษัทเอกชนภายใต้ Corporate Alliance และ 1t.org Knowledge Exchange น าเสนอความรู้
และโอกาสที่บริษัทต่างๆ คัดสรรมาเพื่อแบ่งปันการเรียนรู้และประสบการณ์ สื่อการเรียนรู้เหล่านี้ช่วยให้บริษัท
ต่างๆ ก าหนดแนวทางที่รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม ซึ่งช่วยสนับสนุนความต้องการของป่าไม้ ชุมชน
ท้องถิ่น และเป้าหมายการลดคาร์บอนทั่วโลก ตัวอย่างเช่น 1t.org จัดท าโปรไฟล์มาตรฐานระดับโลก เช่น 
มาตรฐานสากลของ IUCN เกี่ยวกับโซลูชันตามธรรมชาติ เพ่ือช่วยให้แน่ใจว่าการวางแผนนั้นได้รับข้อมูลจากความรู้
ในท้องถิ่นและหลักฐานทางวิทยาศาสตร ์

 

 



จะมีส่วนร่วมได้อย่างไร 

การท างานร่วมกันและการเป็นหุ้นส่วนเป็นกุญแจส าคัญในการตอบสนองวิสัยทัศน์ของต้นไม้ล้านล้านต้น สนับสนุน
ให้บริษัทที่มุ่งมั่นที่จะก าหนดเป้าหมายการลดการปล่อยมลพิษทั่วทั้งบริษัท เช่น เป้าหมายทางวิทยาศาสตร์ 1.5 
องศา หรือเป้าหมายสุทธิเป็นศูนย์ที่น่าเช่ือถือภายในหรอืก่อนปี 2593 เพื่อให้ค ามั่นสัญญาด้านป่าไม้ 

บริษัทต่างๆ ยังสามารถสนับสนุนวิสัยทัศน์ของ 1t.org ในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และปลูกต้นไม้ 1 ล้านล้านต้นภายในปี 
2573 โดยให้ค ามั่นสัญญาด้านป่าไม้ผ่าน 1t.org Corporate Alliance เป้าหมายระดับโลกในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู 
และปลูกต้นไม้ 1 ล้านล้านต้นนั้นมีความเติบโตแต่ก็ท าได้ เข้าร่วมการเคลื่อนไหว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ส านักงาน ป.ป.ช. ประจ าจังหวัดระยอง และภาคีเครือข่าย ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีการ
ลักลอบขุดดินในเขตป่าสงวนในพื้นที่ เขาตาเอียง 

 
นายไชยวัฒน์ ภูนิละมัย ผู้อ านวยการส านักงาน ป.ป.ช. ประจ าจังหวัดระยอง พร้อมด้วย นายอานนท์ วงศ์แย้ม 
นายอ าเภอเขาชะเมา กลุ่มงานป้องกันการทุจริต ร่วมกับ ฝ่ายปกครองอ าเภอเขาชะเมา สถานีต ารวจภูธรน้ าเป็น 
ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง ส านักงานที่ดินจังหวัดระยอง องค์การบริหารส่วน
ต าบลน้ าเป็น และชมรม STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริต จังหวัดระยอง ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีการ
ลักลอบขุดดินในเขตป่าสงวนในพื้นที่ เขาตาเอียง หมู่ 4 บ้านเกมืองแร่ ต าบลน้ าเป็น อ าเภอเขาชะเมา จังหวัด
ระยอง 

  

 



นายอนนท์ วงศ์แย้ม นายอ าเภอเขาชะเมา กช่าวว่า จากการลงพื้นที่ตรวจสอบ พบว่า พื้นที่ที่ปรากฏเป็นข่าวว่ามี
การแผ้วถางต้นไม้และลักลอบขุดดินนั้น ตั้งอยู่ในพื้นที่ต าบลน้ าเป็น อ าเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง มีเนื้อที่ทั้งหมด
ประมาณ 25-3-20 ไร่ มีการใช้ประโยชน์ในพื้นที่เพื่อท าการเกษตรสวนยางพารา ต่อมาได้มีการตัดต้นยางพาราเพื่อ
ปลูกทุเรียน จึงมีการปรับพื้นที่และขุดสระน้ าบริเวณกลางแปลงที่ดินเพื่อใช้ในการท าสวนทุเรียน 

โดยพื้นที่ดังกล่าว อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าบ้านนาและป่าทุ่งควายกิน ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นพื้นที่ที่กรมป่าไม้ส่งมอบ
ให้จังหวัดระยองจัดท าโครงการจัดที่ดินให้กับชุมชนตามนโยบายของรัฐบาล (คทช.) จ านวนประมาณ 20 -2-79 ไร่ 
และอีกส่วนหนึ่งอยู่นอกโครงการ คทช. จ านวนประมาณ 5 -0-41 ไร่ อย่างไรก็ตาม การจัดท าโครงการจัดที่ดิน
ให้กับชุมชนตามนโยบายของรัฐบาล (คทช.) ยังไม่แล้วเสร็จและอยู่ระหว่างกระบวนการของ คทช. 

จากกรณีดังกล่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ได้แก่ หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ รย.1 (เขาชะเมา) ฝ่ายปกครอง
อ าเภอเขาชะเมา สถานีต ารวจภู ธรน้ าเป็น  กองบั งคับการปราบปรามการกระท าความผิด เกี่ ยวกับ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ศูนย์ป้องกันและปราบปรามที่ 1 (ภาคกลาง) กรมป่าไม้ และชุดปฏิบัติการ
พิเศษป่าไม้ระยอง ได้เข้าตรวจสอบตามหน้าที่และอ านาจ โดยเห็นว่าการกระท าดังกล่าวเป็นความผิดตาม พ.ร.บ. 
ป่าไม้ พ.ศ. 2484 มาตรา 54, 55 และ 72 ตรี พ.ร.บ. ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 มาตรา 14 และ 31 และ 
พ.ร.บ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 มาตรา 97 จึงได้ร่วมกันจัดท าบันทึกการตรวจ
ยึด และแจ้งความด าเนินคดีต่อเจ้าหน้าที่ต ารวจ เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2567 ซึ่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้ด าเนินการ
โดยมิได้ละเว้น 

นายอานนท์ กล่าวเพิ่มอีกว่า ส านักงาน ป.ป.ช. ประจ าจังหวัดระยอง จึงได้ให้ข้อเสนอแนะ ในการเร่งหาแนว
ทางการแก้ไขปัญหาระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งเร่งชี้แจงท าความเข้าใจให้ชาวบ้านชะลอการขุดดินและ
แผ้วถางต้นไม้ในพื้นที่ เนื่องจากการจัดที่ดินยังไม่แล้วเสร็จและอยู่ระหว่างกระบวนการของ คทช. เพื่อป้องกันไม่ให้
เกิดการกระท าความผิดในลักษณะนี้ขึ้นอีก ซึ่งจะท าให้ผู้ถือครองขาดคุณสมบัติในการจัดที่ดินของ คทช.  
โดยส านักงาน ป.ป.ช. ประจ าจังหวัดระยอง จะติดตามการด าเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ชาวบ้านโวย บ่อขยะโผล่กลางป่าชุมชน (คลิป) 

 
เจาะประเด็นข่าว 7HD - ป่าชุมชนเป็นพื้นที่ ๆ ชาวบ้านใช้เป็นแหล่งอาหาร หาของป่า แต่จู่ ๆ กลางป่ากลับมีบ่อ
ขยะโผล่ขึ้นมาสร้างมลพิษ ที่ส าคัญเป็นขยะที่เก็บมาจากชุมชนอื่นน าไปทิ้ง ชาวบ้านก็เลยต้องออกมาเรียกร้องให้ปิด
บ่อขยะนี้ 

ชาวบ้านบ้านนาเจริญ ต าบลบ้านเจียง อ าเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ กว่า 30 คน พาผู้สื่อข่าวบุกเข้าป่ากลาง
เทือกเขาพังเหย เขตรับผิดชอบของป่าไม้จังหวัดชัยภูมิ พื้นที่ดังกล่าวถูกประกาศเป็นป่าชุมชน เพื่อให้ชาวบ้านบ้าน
นาเจริญ ผู้ที่อยู่ใกล้เคียง รวมถึงคนถิ่นอ่ืน เข้าไปหาของป่า หรือ หาอาหารจากป่า  

แต่สิ่งที่ชาวบ้านไปพบ คือ บ่อขยะมีเนื้อที่ราว ๆ 5-6 ไร่ โดยหน่วยงานปกครองท้องถิ่น น าขยะไปทิ้งกลางป่าแห่งนี้ 
นานถึง 3 ปี แล้ว พอขยะเริ่มกองโตขึ้น ใหญ่ขึ้น ก็เริ่มส่งผลกระทบกับชาวบ้านที่เข้าไปใช้ประโยชน์จากป่า พอ
ปัญหาเริ่มรุนแรงขึ้น คือ ทั้งกลิ่น ความสกปรก เศษถุงพลาสติกกระจัดกระจายเกลื่อนเต็มป่า พอหน้าฝน น้ าจาก
บ่อขยะก็จะไหลลงไปขังในบ่อน้ าที่อยู่ใกล้เคียง จนน้ าในบ่อมีสีเขียวขุ่น น้ าขยะส่วนหนึ่ง ก็ไหลลงล าน้ าเจียง ซึ่งเป็น
ต้นน้ าของล าน้ าชี 

ผู้สื่อข่าวส ารวจบ่อขยะอยู่นั้นก็มีรถเก็บขยะของ อบต.บ้านเจียง ขับน าขยะเข้าไปทิ้งให้เห็นกันจะ ๆ ผู้สื่อข่าวก็เลย
ตามไปสอบถามกับ จ่าเอกจาตุรน ค าหงส์ษา นายก อบต.บ้านเจียง ก็ชี้แจงว่า แต่ละวันขยะในพื้นที่มีจ านวนมาก 
ต้องแบ่งเก็บ เพื่อให้บริหารจัดการง่าย ที่ทิ้งก็ไม่มี ระหว่างจัดหาพื้นที่ท าบ่อขยะ ก็เลยต้องใช้พื้นที่ป่าไปก่อน แต่ได้
ท าประชาคมหมู่บ้านไปแล้ว ไม่ได้ท าโดยพลการ หลังจากนี้จะเร่งจัดซื้อเตาเผาขยะ เพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น 

พอไปสอบถามกับเจ้าของพื้นที่ คือ ป่าไม้จังหวัดชัยภูมิ ก็บอกว่า จังหวัดชัยภูมิ มีพื้นที่ป่าค่อนข้างมาก หลายพื้นที่
ก็ทับซ้อนกัน มีทั้งเป็นเขตป่า, เขต สปก., เขต คทช. และ ภบท 5 กรณีนี้ขอตรวจสอบก่อน 

 



แต่ถ้าเป็นเขตป่าไม้จริง ๆ ยืนยันว่า ไม่สามารถท าบ่อขยะได้ ถึงแม้ว่าจะมีการท าประชาคมก็ตาม ผู้ที่ฝ่าฝืนลักลอบ
น าขยะเข้าไปทิ้งในเขตป่าไม้ โดยเฉพาะป่าต้นน้ า จะถูกด าเนินคดีตามกฎหมาย พรบ.รักษาความสะอาดฯ 2535 
ทิ้งขยะเขตป่าชุมชน ท าให้เกิดความเสียหายต่อสภาพป่าชุมชน มีโทษทั้งจ าและปรับ ผู้ที่ใช้อ านาจโดยมิชอบสั่งให้
ท า ก็เข้าข่ายผิดกฎหมายอาญา มาตรา 157 ด้วย 


